

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “CHỌN ĐÚNG NGƯỜI ĐỂ THÀNH CÔNG” – KHÓA “XEM TUỔI” LÀM ĂN HỢP TÁC & HÔN NHÂN

KHAI GIẢNG 02/09/2022	PHÍ THAM DỰ 5.000.000 VNĐ
LỊCH HỌC Thứ Bảy & Chủ Nhật	THỜI LƯỢNG 6 Buổi – 18h
GIỜ HỌC 8h30-11h30 & 13h30-16h30	ĐỊA ĐIỂM HÀ NỘI

THÔNGIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Trên cuộc hành trình “phát triển sự nghiệp” của bạn, một trong những việc làm vô cùng quan trọng mang yếu tố quyết định sống còn tạo nên sự thành công khác biệt của bạn với người khác chính là việc “chọn lựa đúng” các giải pháp khả thi, các yếu tố có lợi, các yếu tố phù hợp nhất để “ra quyết định đúng...”

Khởi Sự (bắt đầu các việc) ví như khởi đầu các dự án, khởi đầu các công việc, khởi đầu các giai đoạn chuyển giao, khởi đầu các nhiệm kỳ mới, khởi đầu một gia đình mới, khởi đầu một doanh nghiệp mới...bạn đều phải đối mặt với hàng loạt lựa chọn quan trọng...bạn đã trải qua và bạn có loay hoay?

Xét một cách toàn thể và giản dị, thì thành tựu thường bắt đầu từ các lựa chọn đúng đắn...Vạn vật, vạn sự, vạn lý “**vận hành thành quả được**” tựu trung lại...cũng thường bắt đầu từ những khởi đầu với những nhân duyên đúng đắn thuận lợi...

Xét một cách toàn thể và giản dị, thì mỗi một người khi đối diện với “đời sống” chỉ cần chọn đúng 3 điều trọng đại “chọn đúng người, chọn đúng việc, chọn đúng thời điểm” là xong. Cổ nhân vẫn thường nhắc nhở con cháu về việc vận dụng sao cho “đúng và trúng” tam bảo ba ngôi “Thiên – Địa – Nhân”, trong đó Thiên là Thời điểm, thiên cơ, thiên thời, xu thế, quy luật vận động. Địa là môi sinh, là môi trường sống, môi trường làm việc & học tập, là nơi phát triển sự nghiệp. Nhân là những con

người phù hợp, những con người có thể cộng sinh cộng hưởng được với nhau, Nhân còn là lòng người ủng hộ tin yêu đồng thuận với nhau khi tương tác...

Có rất nhiều Người đã phải trả giá đắt cho những lựa chọn sai lầm của mình... vậy còn bạn thì sao? Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Xuất phát từ những “tinh thần đây”, Chương trình đào tạo trực tiếp 20h về “**cách chọn đúng người**” thông qua khóa học “**xem tuổi làm ăn hợp tác, hôn nhân**” dành cho các cá nhân ra đời? Quý vị sẽ cùng trải nghiệm những kinh nghiệm kinh qua từ Cổ nhân và các vị Thầy Tổ trong các thời kỳ lịch sử nhân loại? từ đó quý vị biết cách vận dụng những kiến thức được học vào đời sống của chính mình, và quý vị sẽ thấy bất ngờ về sự thay đổi của chính mình, các kết quả tích cực xuất hiện, qua những chuỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi.

Tại điểm dừng trung chuyển này, Thanh Hoa sẽ đồng hành cùng các bạn, giúp các bạn nhận ra được sự thật về “quy luật xem tuổi” cuộc đời để chọn người phù hợp với chính mình.

Vì sao khóa học “XEM TUỔI” lại quan trọng như vậy?

Bởi lẽ, trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển với nhiều “khởi sự mới”, việc kết nối giao thương ngày càng mạnh mẽ, việc tương tác giữa người và người ngày càng trở nên phức tạp, đan chéo chằng chịt...điều này các “doanh chủ” cần có những công cụ xử lý công việc nhanh & hiệu quả, kể cả là các công việc về “tìm, chọn đối tác, nhân sự”...Ngày nay, việc “tuyển dụng được nhân sự phù hợp” trong các Doanh nghiệp và các tổ chức là rất khó khăn...”người làm thì vẫn thất nghiệp nhiều, mà doanh nghiệp thì vẫn tìm hoài không tuyển được người ưng ý”.

Bởi lẽ, trước đây, trong bối cảnh truyền thống cũ, các chủ đề này được truyền miệng với nhau trong dân gian có nhiều thiên lệch, chủ quan, cực đoan, mang màu sắc huyền ảo mê tín hoặc các chủ đề này thường nêu ra các kết quả rời rạc, mà không diễn giải cho đại chúng tại sao lại như vậy...điều này khiến cho đại chúng hoang mang và nó đã kéo rất dài trong lịch sử, nó đã làm đại chúng hiểu sai về “vẻ đẹp và tính ứng dụng thù thắng” của bộ môn “cổ học” này...

Bởi lẽ, giờ đây, đã đến lúc bạn cần ý thức rất quyết liệt cho những lựa chọn & quyết định trọng đại của cuộc đời mình.

Từ vị thế và tầm mức của nền “dân trí, dân khí” Việt Nam hiện nay, từ viễn cảnh tương lai của sự phát triển của bạn bối cảnh toàn cầu hóa, chương trình đào tạo “chọn lựa đúng để thành công” - "**KHÓA XEM TUỔI**" của THANH HOA đã ra đời.

Chương trình đào tạo đặc biệt này được THANH HOA nghiên cứu, thiết kế và biên soạn với mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung “*Hướng đến thế hệ Công Dân Ưu Tú mới cho cộng đồng Công Dân Toàn Cầu, thế hệ Công Dân phát triển toàn diện, có được độc lập, tự do, hạnh phúc*”.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

1. Các cá nhân đang chuyển vận, đang bắt đầu khởi sự
2. Các vị Thầy (Thầy Giáo, Thầy Thuốc, Thầy Tâm Linh)
3. Các vị lãnh đạo các Doanh nghiệp
4. Các vị lãnh đạo sở ban ngành liên quan đến Giáo Dục, Xã Hội, Văn Hóa...
5. Các vị chuyên gia giáo dục, các nhà hoạt động giáo dục...

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên hiểu biết:

- Các lựa chọn trọng đại trong đời người?
- Các công thức “thành quả” trong đời sống?
- Các quy luật vận hành đời sống?
- Được truyền lại công thức xem tuổi từ nguyên lý bản chất hình thành nên con người,
- Biết cách chọn được người chung sống, người làm việc cộng tác, người giúp việc cho mình
- Lập được bảng đánh giá tuổi hợp, tuổi xung của Nhân Loại từ năm 1960 đến 2043
- Hiểu được nguyên lý xem tuổi và biết cách hóa giải tuổi xung, kích phát tuổi hợp
- Biết cách xem tuổi lập gia đình, tuổi hợp tác làm ăn, cộng tác khởi nghiệp
- Trò chuyện cổ học, Giải đáp các quan niệm xem tuổi trong dân gian & nguồn gốc hình thành nên bộ môn, hoàn thiện nhận thức minh triết & khoa học về con người qua góc nhìn cổ học

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là **6 buổi** (tương đương 20 giờ), có thể chọn học buổi tối hoặc cuối tuần. Tuần học 2 buổi – 3 buổi vào thứ 7, chủ nhật hoặc 1-2 buổi vào các buổi tối trong tuần.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Toàn bộ chương trình được thiết kế theo cấu phần 3 giai đoạn, 6 buổi, 20h đồng hành

1. LÝ THUYẾT “các kiến thức & kỹ năng xem tuổi, chọn người”
2. THỰC HÀNH “xây dựng bảng tuổi nhân loại & chiến lược dụng nhân sự”
3. HUẤN LUYỆN “đối thoại & đồng hành tháo gỡ những trở ngại để đi đến đích”

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp **Chứng chỉ Tốt nghiệp** Chương trình "CHỌN ĐÚNG ĐỀ THÀNH CÔNG – XEM TUỔI NGƯỜI LÀM ĂN HỢP TÁC HÔN NHÂN " của THANH HOA

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

#	Chuyên đề	Buổi	Giờ
1	CÁC LỰA TRỌN TRỌNG ĐẠI ĐỜI NGƯỜI / <i>Bạn cần biết...</i> <i>3 công thức để đạt được “thành quả”</i> <i>5 việc trọng đại cần chọn lập trước tuổi 30</i> <i>Bản đồ chiến lược cuộc đời?</i> XEM TUỔI LÀ GÌ / <i>Bạn cần biết</i> <i>Xem tuổi là xem gì?</i> <i>Xem tuổi có ích lợi gì?</i> <i>“Số hóa” việc xem tuổi</i>	1	3

	<p><i>“Lý hóa” việc xem tuổi</i></p> <p><i>“Lượng hóa” việc xem tuổi</i></p>		
2	<p>LÝ HÓA XEM TUỔI / Kỹ thuật quan trọng...</p> <p><i>ÂM DƯƠNG</i></p> <p><i>NGŨ HÀNH</i></p> <p><i>BÁT QUÁI</i></p>	1	3
3	<p>SỐ HÓA XEM TUỔI / Kỹ thuật quan trọng...</p> <p><i>THIÊN CAN</i></p> <p><i>ĐỊA CHI</i></p> <p><i>NẠP GIÁP</i></p> <p><i>BÁT QUẢ</i></p>	2	6
4	<p>LƯỢNG HÓA XEM TUỔI / Kỹ thuật quan trọng...</p> <p><i>Đồ hình lượng hóa Xem Tuổi</i></p> <p><i>Cách ứng dụng Xem tuổi vào đời sống</i></p> <p><i>Cách hóa giải tuổi Xung, cách kích phát tuổi Hợp</i></p>	1	3
5	<p>BÀI THU HOẠCH</p> <p><i>Sửa & hoàn thiện bảng đánh giá tuổi hợp, tuổi xung của Nhân Loại từ năm 1960 đến 2043</i></p>	1	3

	<i>Trò chuyện cổ học, Giải đáp các quan niệm xem tuổi trong dân gian</i>		
	<i>Trò chuyện cổ học, minh triết & khoa học về con người qua góc nhìn cổ học</i>		
*	Lễ Tốt Nghiệp / Graduation Ceremony	*	*
	TỔNG CỘNG	6	18